

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN SỐNG LẠI KHÔNG KHÍ HÀO HÙNG CỦA LỊCH SỬ TRONG NGÀY KỈ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2024)

Ngày 10/10/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta khi Hà Nội – thủ đô thân yêu của đất nước Việt Nam chính thức được giải phóng. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của người Việt Nam, tạo tiền đề, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự nghiệp cứu nước, bảo vệ thành quả Cách mạng, là minh chứng cho sự đoàn kết, kiên cường của toàn quân, toàn dân. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đất nước Việt Nam đã giàu đẹp hơn xưa và Hà Nội vẫn là trái tim lớn của cả nước, bởi vậy ngày 10/10/2024 – kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô là ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam nói chung, mỗi người con Hà Nội nói riêng tỏ lòng biết ơn đến những người anh hùng đã ngã xuống, hi sinh, bảo vệ từng tấc đất thủ đô.



Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong buổi lễ kỉ niệm

Hoà chung không khí cả nước đang hướng tới Kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), tiếp nối các hoạt động thi đua lập thành tích, chào mừng kỉ niệm sự kiện lớn của đất nước, trong chuyên đề sinh hoạt dưới cờ ngày 7/10/2024, 35 “diễn viên nhí” của tập thể 8A1 đã mang đến hoạt cảnh tái hiện lại 1 phần diễn biến và ý nghĩa lịch sử về ngày trọng đại này.

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN SỐNG LẠI KHÔNG KHÍ HÀO HÙNG CỦA LỊCH SỬ TRONG NGÀY KỶ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2024)

Các diễn viên nhí của tập thể 8A1 đã tái hiện lại cuộc sống bình yên của người dân thủ đô trước khi thực dân Pháp xâm lược qua bài múa "Hạt gạo làng ta". Bài múa đã gợi lên hình ảnh người dân Hà Nội chăm chỉ, cần cù lao động, hiền lành và đáng mến.



Ngay sau đó, cảnh chuyển sang những năm tháng chiến tranh ác liệt với bom rơi, đạn nổ và những cuộc chia li đầm nước mắt. Tiết mục đã giúp học sinh toàn trường sống lại những năm tháng lịch sử của thủ đô đầy đau thương nhưng cũng vô cùng anh hùng, với những con người dũng cảm, sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ Hà Nội.



THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN SỐNG LẠI KHÔNG KHÍ HÀO HÙNG CỦA LỊCH SỬ TRONG NGÀY KỶ NIỆM 70 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 - 10/10/2024)

Sự kiên cường, đoàn kết của người dân thủ đô đã trở thành sức mạnh chiến thắng. Bài hát “Tiến về Hà Nội” với giai điệu mạnh mẽ, tươi vui vang lên đã tái hiện lại ngày Giải phóng thủ đô với lớp lớp đoàn quân tiến vào tiếp quản thành phố trong niềm tự hào, hân hoan của mọi người. Giây phút lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên sân khấu của trường THCS Chu Văn An đã khiến tất cả giáo viên và học sinh vỡ òa trong xúc động.



Hoạt cảnh của chi đội 8A1 đã giúp thầy và trò nhà trường sống lại những năm tháng lịch sử hào hùng cách đây 70 năm để chúng ta thêm trân trọng, tự hào về những chiến công của ông cha, nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực xây dựng, kiến thiết để đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Chúc cho tất cả CB, GV, HS nhà trường sẽ cùng đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều thành công, hướng về xây dựng tổ quốc!

Chào mừng - Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô!